

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๗๕๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการออกบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนกำหนดการออกหน่วยบริการฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.รายละเอียดกิจกรรมของหน่วยงานที่ให้บริการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดทำแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดแผนการออกหน่วยบริการหมุนเวียนไปทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รวม ๑๐ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการของรัฐ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและภาคเอกชนไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการประชาชน(Counter Service) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดตรัง ขอส่งแผนการกำหนดการออกหน่วยบริการฯ เพื่อให้สถานศึกษาจัดเตรียมกิจกรรมของ สถานศึกษานำไปให้บริการตามแผนการออกหน่วยฯ อนึ่ง สำหรับรายละเอียดการออกปฏิบัติงานในแต่ละ ครั้งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

แผนปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สถานที่	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน	ปะเหลียน	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๒	วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร	รัชฎา	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๓	วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านสายควน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไม้แก้ว	สิเกา	-
๔	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านต้นปรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมะปรางเหนือ	วังวิเศษ	-
๕	วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนวัดควนสีนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลนาข้าวเสีย	นาโยง	-
๖	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านห้วยด้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลโนควน	ย่านตาขาว	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๗	วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านบางเป้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเป้า	กันตัง	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกุ้ง	ห้วยยอด	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๙	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านนาทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเสะ	หาดสำราญ	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง
๑๐	วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านบางยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามเหนือ	เมืองตรัง	บูรณาการร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง

หมายเหตุ ๑. อำเภอสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรมและหน่วยงานให้บริการ
 การดำเนินงานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดศรีสะเกษ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กลุ่มงาน	กิจกรรมให้บริการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๑	การบริการประชาชน - งานบริการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้และนำวิธีการล้างมือ - แจกแว่นให้แกผู้สูงอายุ - แนะนำให้ความรู้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ให้ความรู้และนำสำรอก ออกแบบบ้าน - ให้ความรู้และนำสำรอกใช้ไฟฟ้า - ให้ความรู้และนำสำรอกใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า - งานทะเบียนและบัตร(Mobile Unit) - งานทะเบียนและบัตร(Mobile Unit)/จัดทำบัตร - จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้วิชาการ/ใช้ไฟฟ้า - ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคดี - บริการคดี - จัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก - แจกอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ๓ จุด - ให้ความรู้และบริการนำดื่ม/จัดกิจกรรมแจกกระเป๋า 	<ul style="list-style-type: none"> ๑) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ๒) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (ปีเก่า ๑๐ ตัว) ๓) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ๔) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ (สาขา...) ๖) สำนักทะเบียนและบัตรที่เป็นที่ตั้งโครงการ ๗) ศูนย์บริการการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ๘) การประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดศรีสะเกษ/สาขา.... ๙) สภ.จังหวัดศรีสะเกษ ๑๐) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ (ช่างเชื่อม ๑๕๐ คน มีเงินตั้ง) ๑๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๒) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ๑๓) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด มหาชน (NTS) ๑๔) บริษัททิวทัศน์วิวัฒน์ แอนด์ เซลล์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
	จำหน่ายสินค้าและบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด - จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเค็กและเยาวชน - จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ด้อยโอกาส - เผยแพร่โครงการตามผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้าโรงงาน - จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 	<ul style="list-style-type: none"> ๑๕) พาณิชย์จังหวัด (เดิม ๕๖๐) ๓ หลัง/ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๖) ศูนย์ส่งเสริมชุมชนออนไลน์ ๑๗) สหกรณ์ผลิตและแปรรูปเครื่องเค็กและเยาวชน ๑๘) เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๑๙) สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๒๐) พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖)
	คณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (ระดับการคลัง) (งานด้านการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์งานนโยบายของกระทรวงการคลัง/กองฯ แห่งชาติ - ให้ความรู้และนำบริการปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากร - รับคำขอมีใบอนุญาติจำหน่ายสุรา ฮาสุบ - ให้บริการปรึกษาด้านการเงิน/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก - แจกเอกสาร ให้ความรู้และนำ - ให้ความรู้และนำบริการทางการเงิน/บริการเปิดบัญชี - เงินฝากนอกสถานที่/ให้ความรู้และนำบริการทางการเงิน - ให้ความรู้และนำบริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ให้ความรู้และนำบริการด้านกฎหมาย/แจกเอกสาร - ให้ความรู้และนำบริการด้านการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๑) คลังจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๒๒) สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ๒๓) สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ๒๔) ธนาคารกสิวิทย์พื้นที่ศรีสะเกษ ๒๕) สำนักงาน ก.บ. จ.ศรีสะเกษ ๒๖) ธนาคารออมสินจังหวัดศรีสะเกษ ๒๗) สนง.อ.ก.บ. จ.ศรีสะเกษ ๒๘) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ ๒๙) ธ.กรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ ๓๐) ด้านบุคลากรคลัง
	งานด้านกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม/แจกกระเป๋าเอกสาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว/แจกหนังสือ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสาร/คดีต่าง ๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/รับเรื่องร้องเรียนทุกคดี - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/บริการนำดื่ม - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย - ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.พหุ/กรมอำนวยการเรียก การสมัคร - แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย - ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน/แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย - แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย/ให้ความรู้เกี่ยวกับกรบงคับคดี การไกล่เกลี่ย - แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย - สาขาศูนย์ช่วยเหลือสังคม/แบบฝึกหัด/เทคนิค - ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รณยาน - แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๑) สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๓๒) อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ๓๓) ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ๓๔) สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ๓๕) ศาลเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ๓๖) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ๓๗) ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ๓๘) สภ.จังหวัดศรีสะเกษ ๓๙) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (มีใบทำ/ที่ดินดั่งด้อมมา) ๔๐) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๔๑) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ๔๒) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ๔๓) สนง.กคท.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ๔๔) ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ (จัดรถไม่ขายได้) ๔๕) สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ๔๖) สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒	งานด้านเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ด้านการเกษตร/จัดนิทรรศการ - การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน/กฎหมาย ส.ป.ก. - แจกเอกสาร/ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ - ตรวจรักษาสัตว์ป้องกันโรคระบาดในสัตว์/ทำหนังสือ/แมว/มอบ - การให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน, สอนอาชีพ ๆ บริการวิชาการจัดตั้ง - จัดนิทรรศการ/แนะนำการทำปุ๋ยชีวภาพ - จัดนิทรรศการ/แจกเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับกรมชลประทาน/ทำน้ำหยด - การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน/พื้นที่เช่า ภาดา - แจกเอกสารแก่ผู้ประสบภัย/ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน - จัดนิทรรศการ/เอกสารแก่ผู้ประสบภัย/ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน - จัดนิทรรศการ/แนะนำเกี่ยวกับพื้นที่เช่า - รับคำขอรับการสงเคราะห์เพื่อการปลูกแทน/เกี่ยวกับยางพารา/แจกปุ๋ย - สนับสนุนต้นกล้า/จัดนิทรรศการ/แจกพันธุ์ไม้ - จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เช่า - จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เช่า - จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เช่า 	<ul style="list-style-type: none"> ๔๗) สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๔๘) สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.ศรีสะเกษ ๔๙) สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๕๑) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ๕๒) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ๕๓) สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ๕๔) สำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ๕๕) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ๕๖) สนง.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ๕๗) สนง.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ ๕๘) สนง.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม ๑๕๖๖/๒๕๖๖) ๕๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ ๖๐) ป.ป.ค.ส. เขต ๖ ๖๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ศรีสะเกษ ๖๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ศรีสะเกษ ๖๓) ศูนย์วิจัยพืชสวนที่ ๒ จังหวัดศรีสะเกษ ๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ศรีสะเกษ

ที่	กลุ่มงาน	กิจกรรมให้บริการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓	งานด้านสิ่งแวดล้อม	- จัดนิทรรศการ/แจกพันธุ์กล้าไม้	๖๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		- จัดนิทรรศการประหยัดพลังงาน	๖๖) พลังงาน (ได้ ๒ ส่วนที่ ๔)
		- จัดกิจกรรมให้คำแนะนำเรื่องขยะ	๖๗) ท้องถิ่นจังหวัดศรี
		- ระบบโซลาเซลล์ อดการใช้พลังงาน	๖๘) วิทยาลัยเทคนิคศรี (ได้ ๓ แก้ว ๓๐)
๔	การฝึกอาชีพ	- ให้คำปรึกษา/อบรม/ซ่อมเครื่องเด็ก/จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือเด็ก	๖๙) บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ศรี
		- มอบทุนการศึกษาเด็ก แจกผ้ามือสอง/จัดนิทรรศการ/ตอบปัญหาแจก	๗๐) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรี
		- แจกเอกสาร/ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๗๑) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ศรี
		- จัดนิทรรศการให้บริการในการออกใบอนุญาตและข้อใบอนุญาต	๗๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี
		- บริการห้องสมุดเคลื่อนที่/สาธิต/แนะนำวิชาชีพ	๗๓) สำนักงาน กสร.จังหวัดศรี (สถานที่จจรกโมบาย)
		- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฯ	๗๔) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศรี
		- รับลงทะเบียนสมาชิก สสว.จ.ศรี (ภาคบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)	๗๕) สำนักงานแรงงานจังหวัดศรี
		- ให้คำแนะนำ/แจกแม่พิมพ์/สมัครงานเคลื่อนที่	๗๖) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรี
		- การบริการขึ้นทะเบียนรับสมัครงานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน	๗๗) จัดหางานจังหวัดศรี
		- บริการปัญหาประกันสังคม/รับสมัครประกันสังคม	๗๘) ประกันสังคมจังหวัดศรี
- ตรวจเช็คซ่อม/ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ (ฟรีค่าแรง)/รับสมัครฝึก	๗๙) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรี (รถมอเตอร์ไซด์สามารถเข้าไปใช้บริการได้สะดวก)		
๕	สุขภาพ/อนามัย	- การบริการตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย	๘๐) โรงพยาบาลชุมชน ที่เป็นที่ตั้งของโครงการ
		โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	(รวมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.)
		- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู/โรคความดัน	๘๑) โรคฉี่หนู/เชอร์โมนภาคใต้จ.ศรี
		- ให้คำแนะนำการช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๘๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนศรี
		- ให้ความรู้ด้านพิษวิทยา เวชสำอาง	๘๓) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑จ.ศรี
- เจาะโลหิตตรวจเชื่อมภาวเรีย/ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง	๘๔) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอ แลงที่ ๑๒.๓ จังหวัดศรี		